

Số: /BC-UBND

Tây Thành, ngày tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc rà soát diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tây Thành

Kính gửi:

- UBND huyện Yên Thành;
- Phòng Tài nguyên Môi trường huyện;

Thực hiện Công văn số 1909/UBND.KTHT ngày 08 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Yên Thành về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, lập BĐDC, cấp GCN và xây dựng CSDL địa chính đối với đất có nguồn gốc BQL rừng phòng hộ huyện Yên Thành.

UBND xã Tây Thành đã tiến hành thông báo cho những người đang quản lý, sử dụng đất có liên quan bố trí, tham gia xác định ranh giới từng thửa đất. Phối hợp với đơn vị thi công, Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành xác định hiện trạng ranh giới sử dụng đất đối với từng thửa đất, ranh giới sử dụng đất tiếp giáp, rà soát lại hiện trạng sử dụng đất, xác định ranh giới mốc giới, đường biên rừng phòng hộ. Qua quá trình kiểm tra hồ sơ đang lưu trữ tại UBND xã và căn cứ vào thực tế, UBND xã đã rà soát các vị trí có chông lẩn ranh giới giữa hộ gia đình cá nhân và BQL rừng phòng hộ Yên Thành. Cơ bản diện tích đất theo hồ sơ, giấy tờ được tổng hợp vào BQL rừng phòng hộ quản lý, nhưng thực tế là các hộ gia đình, cá nhân đã được nhà nước giao đất lâm nghiệp sử dụng từ trước đến nay, thể hiện trong hồ sơ giao đất lâm nghiệp năm 1998 và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất theo đo đạc tạm thời năm 2001. (Có tổng hợp danh sách theo mẫu biểu kèm theo).

Trên cơ sở thực trạng quản lý, sử dụng đất nhằm ổn định đời sống người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, UBND xã đề nghị thực hiện đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc theo hiện trạng thực tế quản lý, sử dụng đất; Đối với diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân đã được UBND huyện Yên Thành giao đất, cấp GCNQSD đất và một số diện tích chưa được Cấp GCNQSD đất nhưng người dân đang quản lý, sử dụng thì tiếp tục ổn định như hiện nay. Nếu trường hợp cần thiết phải thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân để giao lại cho Ban QLRPH Yên Thành thì cấp trên có hướng dẫn về chế độ chính sách bồi thường để UBND xã tuyên truyền vận động người dân.

UBND xã Tây Thành lập báo cáo về việc rà soát diện tích đất rừng phòng hộ trên địa bàn xã Tây Thành. Kính gửi UBND huyện Yên Thành, phòng Tài nguyên Môi trường huyện xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Triều